

สังเกตสัณนิษฐาน ก่อนซื้อประกันภัยรถยนต์

ในปัจจุบันการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์สามารถเลือกซื้อได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ หรือช่องทางออนไลน์ ก็สามารถเลือกซื้อได้สะดวก รวดเร็ว แต่หากเราไม่ระวังหรือไม่ศึกษาข้อมูลให้ดี และหากไม่มั่นใจว่าตัวแทนที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่ ก็ควรหลีกเลี่ยงก่อน ไม่เช่นนั้นคุณอาจได้เสียเงินจ่ายค่าเบี้ยไปฟรี ๆ เพราะไม่ว่าจะภัยคุกคามภัยพิบัติที่มีมาในรูปแบบของการขายประกัน หรือแอบอ้างเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยก็จะมีกลโกงวิธีใหม่ ๆ ที่แนบเนียน สำหรับวิธีสังเกต ตรวจสอบเช็คไม่ให้เกิดเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

- ต้องทราบแหล่งข้อมูลก่อนเช่น ที่อยู่บริษัท ที่มาของตัวแทนจำหน่ายประกันภัย โบรกเกอร์ หรือจากบริษัทประกันภัย

- ต้องคอยเช็คข้อมูลหรือรูปภาพบนสื่อออนไลน์เป็นของบริษัทจริงหรือไม่ เพื่อความมั่นใจให้โทรเช็คกับทางบริษัทประกันภัย

- ห้ามโอนเงินไปยังบัญชีส่วนตัว หากอ้างว่า มาจากบริษัทประกันภัย ต้องโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทประกันภัยเท่านั้น

- เก็บสลิปหลักฐานการโอนเงิน การสนทนาทุกอย่างไว้เป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทประกันมีให้เลือกมากมาย ก่อนตัดสินใจซื้อประกัน เพื่อให้คุณได้บริษัทประกันที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ในราคาที่คุณค่าที่สุด หาข้อมูลบริษัทก่อนซื้อประกันรถยนต์ หาข้อมูล Background ของบริษัทประกันนั้นๆ ให้ดีก่อน ด้วยการเสิร์ชข้อมูลทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์บริษัทโดยตรง หรือ เช็คตามกระทู้รีวิวจากผู้ใช้งานจริง เช่น pantip เพื่อดูว่ามีประวัติเสียหรือไม่ บริการเป็นอย่างไร มีความน่าเชื่อถือแค่ไหน มีอะไรบ้างที่เราควรระวังจากผู้ที่เคยใช้จริง เช็คตามเว็บเปรียบเทียบประกันภัย หรือ รู้ประเภทกรมธรรม์ก่อนซื้อประกันรถยนต์ ศึกษากรมธรรม์ให้ดีว่ามีกี่ประเภท มีเงื่อนไขอะไรบ้าง โดยส่วนมาก ประกันแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ 2 ประเภท คือ ภาคบังคับ และ ภาคสมัครใจ ภาคบังคับ คือ ประกัน พ.ร.บ. ที่รถทุกคันจะต้องทำตามกฎหมายบังคับ เพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัย ส่วนภาคสมัครใจ คือ บรรดาประกันประเภท 1, 2, 2+, 3, 3+ ฯลฯ ที่แบ่งประเภท ตามรายละเอียดความคุ้มครองที่ต่างกันไป เช่น คุ้มครองเฉพาะรถคู่กรณี หรือคุ้มครองรถเราด้วย คุ้มครองเฉพาะทรัพย์สิน หรือ ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลด้วย เป็นต้น สำคัญที่สุดคือ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือมีข้อสงสัย จะติดต่อบริษัทได้ง่ายและรวดเร็วแค่ไหน ช่องทางไหนบ้าง เพราะเมื่อซื้อประกันแล้ว สิ่งที่จะได้รับคือความสบายใจ ไร้กังวล อย่างแท้จริงเท่านั้น

ผู้จัดทำ/เรียบเรียง : นางสาวณัฐนันท์ คงทน / นสม.ชก

หน่วยงาน : ฝ่ายข่าวและรายการ สวท.ปัตตานี

แหล่งที่มา : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม <https://shorturl.asia/kduFg/>

ชั้นเดย์ ประกันรถยนต์ <https://shorturl.asia/3KZ7j>